

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 24 พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง

1. สศก.ประเมินผลผลิตข้าวปีหน้าลด13%ต้นราคาพุ่ง
2. คอลัมน์ Thailand: ภัยแล้งปลูกข้าวลดลง 5 ล้านไร่
3. ระดมความคิดเห็นต่อแผนพัฒนาการเกษตร
4. ไทยย้ำจุดยืนลดยาอันตราย-เหลื่อมล้ำ
5. ยกระดับคุณภาพสหกรณ์เกษตรฯตั้งเป้าปี60ต้นสหกรณ์สู่มาตรฐานเกรดเอ
6. คอลัมน์ เศรษฐกิจเกษตร: สินค้าเกษตรไทยในอาเซียนแนวโน้มน่าดี
7. คอลัมน์ ทันสถานการณ์: ของบอบรมเกษตรกรแก้ภัยแล้ง 20 ล้าน
8. กรมส่งเสริมการเกษตรชี้ องค์กรความรู้ด้านดินและปุ๋ย
ช่วยเกษตรกรไทยลดต้นทุนการผลิต
9. คอลัมน์ “ลี้กลับในสนามข่าว
10. คอลัมน์ เศรษฐกิจเกษตร: สินค้าเกษตรไทยในอาเซียนแนวโน้มน่าดี
11. แล้งหนักอุทกภัยสูบน้ำข้ามจังหวัด ชัยนาทชาวนาแห่สมัครรับจ้าง

หนังสือพิมพ์

- กรุงเทพธุรกิจ
new)108
เดลินิวส์
แนวหน้า
สยามรัฐ
เดลินิวส์
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
แนวหน้า
คมชัดลึก
มติชน

สศก.ประเมินผลผลิตข้าวปีหน้าลด 13% ต้นราคาพุ่ง

สศก.ประเมินผลผลิตข้าวปี 59 รวม 27 ล้านตัน ข้าวเปลือกลดลง 13% เหตุจากภัยแล้งคาด ราคาและการส่งออกขยายตัวสูงขึ้น

นายสุรพงษ์เจียสกุล เลขานุการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ภัยแล้งต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมามีได้ส่งผลกระทบต่อหลายพื้นที่และคาดว่า จะส่งผลกระทบต่อปี 2559 โดยเฉพาะต่อการปลูกข้าวในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลาง ซึ่งรัฐบาลได้ขอความร่วมมือเกษตรกรทุกจังหวัดที่ปลูกข้าวหันไปปลูกพืชชนิดอื่นแทน

สศก. ได้ติดตามถึงสถานการณ์การผลิตและการตลาดข้าวของประเทศคาดในปี 2559 จะมีปริมาณข้าวรวม 27 ล้านตันข้าวเปลือกลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมามีผลผลิตรวม 31 ล้านตัน หรือ 13% แบ่งเป็นข้าวนาปี 22.97 ล้านตัน ข้าวเปลือก ลดลง 15% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน

ของปีที่ผ่านมามี และข้าวนาปรังปี 4 ล้านตัน ข้าวเปลือกลดลง 20% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมามี

ผลผลิตข้าวที่ลดลงดังกล่าวเป็นผลมาจากการเพาะปลูกข้าวที่ลดลงโดยข้าวนาปรังปี 2559 จะมีเนื้อที่เพาะปลูกรวมทั้งประเทศ 6.5 ล้านไร่ ลดลงจากปีที่ผ่านมามี 2 ล้านไร่หรือ 23% เนื้อที่เก็บเกี่ยว 6.36 ล้านไร่ ลดลงจากปีที่ผ่านมามี 2.078

ล้านไร่หรือ 25% ส่วนเนื้อที่เพาะปลูกข้าวนาปีรวมทั้งประเทศมีพื้นที่ 55.95 ล้านไร่ ลดลงปีที่ผ่านมามี 4.59 ล้านไร่ หรือ 8% เนื้อที่เก็บเกี่ยวรวม 53.04 ล้านไร่ ลดลงจากปีที่ผ่านมามี 9%

นายสุรพงษ์กล่าวว่า ผลผลิตข้าวที่ลดลงดังกล่าว คาดว่าจะส่งผลให้ราคาข้าวในปี 2559 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากความต้องการบริโภคข้าวยังมีสูงตลาดยังมีความต้องการข้าวอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2559 คาดว่าราคาที่เกษตรกรขายได้จะสูงขึ้นจากปี 2558 ที่ราคาใกล้เคียงกับปี 2557 โดยราคาข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ปี 2558 ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 7,782 บาทต่อตันและข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 12,454 บาทต่อตัน



Thailand

ภัยแล้งปลูกข้าวลดลง 5 ล้านไร่

สศก. เผย สถานการณ์ภัยแล้งในช่วงปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อผลผลิตข้าวลดลงจากปี 2557

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยจากสถานการณ์ภัยแล้งต่อเนื่อง ตั้งแต่ต้นปี ส่งผลให้เนื้อที่เพาะปลูกข้าวนาปี ลดลงจากปี 2557 เกือบ 5 ล้านไร่ หรือร้อยละ 8 ส่วนผลผลิตข้าวเปลือก ลดลงจากปี 2557 ประมาณกว่า 3 ล้านตันข้าวเปลือก หรือร้อยละ 12 ด้านการส่งออกปี 2558 ลดลงจากปี 2557 เนื่องจาก



© AFP PHOTO // NICOLAS ASFOURI

ปัญหาเศรษฐกิจโลกชะลอตัว คาดปี 2559 จะส่งออกได้เพิ่มขึ้น รวมถึงราคาขายที่จะสูงขึ้นเช่นกัน แต่ผลผลิตข้าวจะลดลง

ระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาการเกษตร

นายอนุสรณ์ พรชัย ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 จังหวัด เชียงใหม่ (สศท.1) เป็นประธานในพิธีเปิดการ สัมมนาระดมความคิดเห็น(ร่าง)แผนพัฒนาการ เกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ณ โรงแรมภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ในการนี้นางจันทร์ธิดา มีเดช ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร เป็น ผู้ดำเนินอร่างแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 12

เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม การสัมมนาในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ มีส่วนเกี่ยวข้อง และได้รับประโยชน์จาก แผนฯ ทั้งจากภาครัฐ เอกชน สถาบันการ ศึกษา ผู้ประกอบการและเกษตรกร ในพื้นที่ ภาคเหนือได้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อแผน พัฒนาการเกษตรร่วมกัน เพื่อให้แผนดังกล่าว ได้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนและเป็นที่ยอมรับ ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก่อนการประกาศใช้ อย่างเป็นทางการต่อไป.

เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

13



กระทรวงเกษตรร่วมกับ FAO และ จ.นครราชสีมา จัดงานวันอาหารโลก ประจำปี'58 ภายใต้แนวคิดการได้รับความคุ้มครองทางสังคมช่วยลดความยากจน

ไทยย้ำจุดยืนลดยากจน-เหลื่อมล้ำ

จับมือFAOจัด'วันอาหารโลก'มุ่งขจัดความอดอยาก

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้กำหนดให้วันที่ 16 ตุลาคมของทุกปีเป็น "วันอาหารโลก" และได้เชิญชวนสมาชิก 194 ประเทศทั่วโลก ร่วมจัดงานเฉลิมฉลองเพื่อระลึกถึงวันก่อตั้งองค์การและเพื่อรณรงค์ให้ภาคีรัฐบาลภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ตระหนักถึงความสำคัญของอาหารและร่วมมือกันแก้ไขปัญหาความอดอยากหิวโหยและต่อสู้กับความยากจน โดยปัจจุบันยังมีประชากรโลกที่อดอยากหิวโหยประมาณ 800 ล้านคน ทั้งนี้ประเทศไทยได้ให้ความร่วมมือกับ FAO เป็นอย่างดีตลอดมา โดยการจัดงานวันอาหารโลกเป็นประจำทุกปีหมุนเวียนไปตามจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งปีนี้จัดขึ้นที่ จ.นครราชสีมา โดย FAO ได้กำหนดหัวข้อสำหรับการรณรงค์วันอาหารโลกว่า "การคุ้มครองทางสังคมและการเกษตร : เพื่อหยุดวงจรความยากจนในชนบท" โดยตระหนักว่า "ระบบการคุ้มครองทางสังคม" เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการต่อสู้ และสามารถเอาชนะความยากจนและความเหลื่อมล้ำในสังคมได้มากที่สุด หากได้มีการบูรณาการร่วมกับนโยบายภาคการเกษตร เนื่องจากคนยากจนส่วนใหญ่อาศัยในชนบทและมีอาชีพทางการเกษตร



พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ

โดยงานจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน มีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 1.การสัมมนาและบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การคุ้มครองทางสังคมและการเกษตร" 2.การจัดนิทรรศการที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเกษตรและการคุ้มครองทางสังคม รวมถึงการจำลองวิถีชีวิตเกษตรกร 3.การประกวดวาดภาพพระบารมี และการแข่งขันประกอบอาหารพื้นเมือง 4.การฝึกอาชีพระยะสั้น เช่น การทำอาหาร และการแปรรูปสัตว์น้ำ 5.การออกร้านจำหน่ายสินค้าอาหารและเกษตร ซึ่งการจัดงานวันอาหารโลกในปีนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก จ.นครราชสีมา สำนักงาน FAO ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

จากข้อมูลและการประเมินของ FAO เป็นที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ประเทศไทยสามารถลดจำนวนและสัดส่วนของประชากรที่ขาดสารอาหารได้เกินเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติและ FAO ที่ต้องการให้ลดได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ภายในปี 2558 โดยประเทศไทยสามารถลดทั้งจำนวนและสัดส่วนของคนที่ขาดสารอาหารได้มากเป็นลำดับที่ 3 รองจากประเทศจอร์เจียและอาร์เมเนีย คือ ลดได้มากกว่าร้อยละ 70 ส่งผลให้ประเทศไทยได้รับรางวัลการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ขณะเดียวกัน รัฐบาลก็มีนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ยากจนและด้อยโอกาส เห็นได้จากโครงการต่างๆ เช่น

โครงการกองทุนการออมแห่งชาติ โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน และ โครงการช่วยเหลือเกษตรกร เป็นต้น เพื่อเป็นหลักประกันว่าคนไทยทุกคนจะได้รับการคุ้มครองทางสังคมอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน

■...สมกับที่ลั่นวาจาไว้ กองปราบฯยุคใหม่ต้องทำงานรวดเร็วลั่นไว นิ่งเงียบ แต่เฉียบขาด “เดอะอ้อ” พล.ต.ต.อัศวินเดช พิมลศรี ผบก.ป. มอบหมายให้ พ.ต.อ.พันธะ นุชนารถ รอง ผบก.ป. พ.ต.อ.จิรภพ ภูริเดช ผกก.1 บก.ป. นำกำลังติดตามจับกุม “พุฒิเศรษฐ์ สร้อยสุวรรณ” อายุ 40 ปี หลังอ้างตัวเป็น “สารวัตรจี้ กองปราบฯ” รีดเงินวินจักษ์ยานยนต์รับจ้างหน้าห้างดัง



พล.ต.ต.อัศวินเดช พิมลศรี

เอสพลานาด ถนนรัชดาภิเษก ถนนละเลียด 4,000 บาทต่อเดือน จนบรรดาลูกวินเดือรื้อนหนัก เพราะลำพังหากินก็ลำบากอยู่แล้ว กลับต้องมาจ่ายเงินนอกระบบเป็นค่าคุ้มครองแบบนี้ หากไม่ยินยอมก็จะถูกข่มขู่ไปจนถึงทำร้ายร่างกายและไล่ไม่ให้มาขยับวินหน้าไปพึ่งทหาร ก่อนพาเข้าแจ้งความกองปราบฯ รับเรื่องวันที่ 20 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ใช้เวลา 2 วัน ตามตะครุบตัวผู้ต้องหาได้ทันควัน แม้เจ้าตัวยังให้การภาคเสธ อ้างว่าเหตุที่ต้องเก็บเงินเพราะมีหน้าที่ต้องเก็บค่าเช่าที่ให้บริการรถเอกซัน และไม่เคียดแค้นว่าเป็นตำรวจ เป็นความเข้าใจผิดของชาววินจักษ์ยานยนต์รับจ้างเอง ก่อนอื่นคงต้องชื่นชมทีมงานคุณภาพกองปราบฯ ในยุค“เดอะอ้อ” พล.ต.ต.อัศวินเดช ผู้การคนขยันเป็นผู้นำหน่วยที่พึ่งสุดท้ายที่หมายพึ่ง ทำให้สโลแกนนี้ยังคงความขลัง...■

■...ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสัปดาห์ที่ผ่านมา ถึงคิวการติดตามงานของกรมพัฒนาที่ดิน โดยมีรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน “เข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง” ไปชี้แจงแทนอธิบดี



กรมพัฒนาที่ดิน “สุรเดช เดียวตระกูล” ที่ติดราชการด่วน เมื่อรวม.เกษตรฯ

“พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ” สอบถามความคืบหน้างานที่มอบหมายไป ในการเตรียมข้อมูลเรื่องการแก้ปัญหาภัยแล้งและการปลูกใช้น้ำน้อยว่า พื้นที่ไหนควรปลูกพืชชนิดไหน เพราะกรมพัฒนาที่ดินรับผิดชอบตรวจสอบคุณสมบัติของดิน เพื่อประเมินการส่งเสริมการปลูกพืช โดยรัฐมนตรีได้สอบถามข้อมูลเชิงลึกว่าตรวจสอบไปถึงไหน งานนี้ที่นรองอธิบดีฯ อธิบายยาวเหยียด แต่สงสัยไม่ถูกใจหรืออย่างไร เพราะเป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่ข้อมูลเชิงรุกหรือเชิงลึกอย่างที่ต้องการ รวม.เกษตรฯจึงแสดงความไม่พอใจและกล่าวโพล่งขึ้นในที่ประชุมว่า “ถ้าทำงานกันแบบนี้ ยังไม่ลงพื้นที่ไปสำรวจให้ชัดเจน สงสัยมีหวังหลังปีใหม่ คงต้องให้พวกคุณไปอยู่กับเกษตรกรจริงๆซะแล้ว...”...เอ สงสัยที่แว่วๆ ว่าหวัชจะออกหลังปีใหม่ ก็คงจะจริงละมัง ไม่รู้เป็นการส่งชิกไปให้อธิบดีกรมอื่นด้วยรีเปล่า...■



พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ

■...วันก่อนระหว่างการประชุมของรวม.เกษตรฯไปตรวจ

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 800,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/วิเคราะห์

วันที่: อังคาร 24 พฤศจิกายน 2558

ปีที่: 36

ฉบับที่: 12637

Col.Inch: 43.44 Ad Value: 39,096

คอลัมน์: ลีกล้วยในสนามข่าว

หน้า: 3(กลาง)

PRValue (x3): 117,288

คลิป: ชาว-ดำ

ราชการที่จ.ลำปาง ก่อนเลยไปเปิดงาน “อาหารโลก” ที่จ.นครราชสีมา โดยมีข้าราชการกระทรวงรวมถึง ทูตประเทศต่างๆ ร่วมงานจำนวนมาก...ขณะเดินชมบูธจัดงาน ด้วยความที่ปลัดกระทรวงเกษตรฯ “ธีรภัทร ประยูรสิทธิ์” เป็นผู้สันักภาษาต่างประเทศ จึงถือโอกาสสวมวิญญาณ “ไกด์” ชี้แจงเกี่ยวกับการเกษตรให้บรรดาทูตทั้งหลายฟัง พร้อมตอบคำถามข้อสงสัยเป็นคั้งเป็นแคว ชนิดที่ว่า “ไกด์” มีอาชีพอาจมีสิทธิ์ตกงานได้ ฉะนั้นเก่งระดับไหนคิดดูเอาเอง...■■■



ธีรภัทร ประยูรสิทธิ์

■■■...ช่วงว่างเว้นจากงานการเมืองขียวๆ แบบนี้ ทำให้อดีตนักการเมืองหลายคนต่างต้องหาอาชีพเสริม หันไปทำโน่นทำนี่กันเป็นแคว เช่นเดียวกับ อดีต สส.ระยอง พรรคประชาธิปัตย์ “วิชัย ล้ำสุทธิ” ที่หันไปหาอาชีพใหม่ ด้วยการเปิดร้านอาหารชื่อ “ครัวรสอ” ตั้งอยู่ที่แยกมาบข่า อ.เมืองระยอง ที่มีอาหารหลากหลายเมนูให้เลือก วันก่อนเห็นเจ้าตัวโสดในเฟซบุ๊กส่วนตัวเขียนว่า “เข้าครัวทานข้าวแกงพื้นบ้าน เช่น หมูชะมวง น้ำพริกกะปิ ปลาตุ๋มหวาน ปลาดุกผัดเผ็ด แกงไก่บ้าน ไข่พะโล้ เป็นต้น ทานข้าวแกงเสร็จแล้ว ต้มกาแฟลอฟฟี่ทูเดย์ต่อเลย”...งานนี้ คอข้าวแกงไม่ควรพลาด ใครผ่านไปผ่านมาก็ลองแวะไปชิมรสชาติและทักทายกันได้กับ “ข้าวแกงพื้นบ้าน ระยองอี”จ้า...■■■



วิชัย ล้ำสุทธิ

■ เกษตรฯตั้งเป้าปี60ต้นสหกรณ์ผู้มาตรฐานเกรดเอ

ยกระดับคุณภาพสหกรณ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วางเป้าหมายยกระดับคุณภาพสหกรณ์ ตาม 5 มาตรการหลักภายใต้แผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ ปี 2559-2560 พร้อมจัดเกรดเพื่อพัฒนาสหกรณ์ ตั้งเป้าปี 60 ผลักดันสหกรณ์เกรดเอ จำนวน 4,629 แห่ง

กษ.: พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รว. เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ ปี 2559-2560 ว่า จากนโยบายพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต้องการพัฒนาสหกรณ์ให้เข้มแข็ง เพื่อเพิ่มศักยภาพในบทบาทหน้าที่ในการช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งมาตรการหนึ่งที่จะช่วยให้สหกรณ์ในทุกประเภทสหกรณ์มีการพัฒนาตัวเองไปสู่ระดับมาตรฐาน ซึ่งจะส่งผลต่อภาพรวมในเชิงเศรษฐกิจได้นั้น คือ การศึกษา วิเคราะห์ กำหนดเกณฑ์การจัดระดับสหกรณ์ และประเมินสถานภาพสหกรณ์เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสหกรณ์ตามสถานภาพ โดยขณะนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้จัดทำแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ ปี 2559-2560 พร้อมกำหนดมาตรการในการพัฒนา ซึ่งประกอบด้วย 5 มาตรการหลัก คือ 1.การสร้างความเข้มแข็งของสมาชิกให้เป็นฐานรากที่มั่นคงของสหกรณ์ 2.เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจแบบสหกรณ์ 3.พัฒนาการบริหารจัดการและเสริมสร้างธรรมาภิบาล 4.มาตรการในการกำกับ และตรวจสอบ และ 5.มาตรการสนับสนุน เช่น การพัฒนาบุคลากร การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล

พลเอกฉัตรชัย กล่าวว่า สำหรับหลักเกณฑ์การแบ่งลำดับชั้นประกอบด้วย ชั้นที่ 1 บริการสมาชิกได้มากกว่า 70% มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจอยู่ในระดับมาตรฐาน มีคุณภาพการควบคุมภายในดีมาก ไม่มีข้อบกพร่อง ชั้นที่ 2 บริการสมาชิกได้ระหว่าง 60-70% มีประสิทธิ

ภาพในการดำเนินธุรกิจอยู่ในระดับพอใช้ มีคุณภาพการควบคุมภายในพอใช้ หรือเคยเกิดข้อบกพร่องแต่ได้แก้ไขแล้ว ชั้นที่ 3 บริการสมาชิกได้ต่ำกว่า 60% มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจอยู่ในระดับต้องปรับปรุง มีคุณภาพการควบคุมภายในต้องปรับปรุงหรือไม่มีระบบควบคุมภายในหรือเป็นสหกรณ์ที่เกิดข้อบกพร่องแต่ยังแก้ไขไม่เสร็จ ชั้นที่ 4 สหกรณ์ที่นายทะเบียนสั่งเลิกกิจการแล้วอยู่ระหว่างการชำระบัญชี

“เป้าหมายการยกระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์ เมื่อสิ้นสุดปี 2560 นั้น สหกรณ์ชั้นที่ 1 ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 2,252 แห่ง คิดเป็น 27% จะต้องพัฒนาในปี 2559 เพิ่มขึ้นเป็น 3,083 แห่ง คิดเป็น 41% และจำนวน 4,629 แห่งคิดเป็น 65% ในปี 2560 สหกรณ์ชั้นที่ 2 ปัจจุบันมีอยู่ 4,201 แห่ง 50% จะต้องลดลงเหลือ 3,428 แห่ง คิดเป็น 46% ในปี 59 และเหลือ 2,173 แห่ง คิดเป็น 30% ในปี 60 สหกรณ์ชั้นที่ 3 ปัจจุบันมีอยู่ 788 แห่ง หรือ 10% จะต้องลดลงเหลือ 631 แห่ง หรือ 8% ในปี 59 และเหลือ 340 แห่ง หรือ 5% ในปี 60 และชั้นที่ 4 ที่มีอยู่ 1,088 แห่ง คิดเป็น 13% จะลดเหลือเพียง 291 แห่ง หรือ 4% และต้องชำระบัญชีเสร็จสิ้นทั้งหมดภายในปี 2560”

พลเอกฉัตรชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ดังนั้น ในภาพรวมของการพัฒนาสหกรณ์ ซึ่งมีอยู่ทั้ง 7 ประเภทสหกรณ์ จะต้องไปสู่เป้าหมายเมื่อสิ้นปี 2560 สหกรณ์จะต้องมีสหกรณ์เกรดเอ หรือชั้น 1 จำนวน 4,629 แห่ง หรือคิดเป็น 65% ให้ได้ โดยมีตัวชี้วัดสำคัญ คือ สมาชิกไม่น้อยกว่า 70% มีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ มีเสถียรภาพทางการเงิน มีระบบการควบคุมภายในที่ดีมากไม่มีข้อบกพร่อง และสัดส่วนเงินออมต่อหนี้สิน เฉลี่ยต่อครัวเรือนสมาชิกเพิ่มมากขึ้น

สินค้าเกษตรไทยในอาเซียนแนวโน้มดี



ในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จะเป็นการรวมตัวเพื่อเป็นประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ ที่มีผลต่อประชากรไม่น้อยกว่า 625 ล้านคน ของอาเซียน

เศรษฐกิจอาเซียนใหญ่เป็นอันดับ 7 ของโลกมี GDP ในภาพรวมประมาณ 2.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 3 ในเอเชีย รองจากจีนและอินเดีย ประเทศไทยจึงส่งเสริมการเตรียมความพร้อมภาคการเกษตรสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มที่ โดยในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ นั้นมีการดำเนินการตามแนวทางของพิมพ์เขียวของทั้ง 3 ประชาคม คือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประชาคมสังคมและวัฒนธรรม

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ ได้ร่วมกำหนดมาตรฐานอาเซียนในขณะทำงานภายใต้รัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้ นับตั้งแต่ มาตรฐานพืชสวนและอาหาร มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และค่าปริมาณสารพิษตกค้าง และยังได้กำหนดมาตรฐานของอาเซียนภายใต้รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนในเรื่องการอำนวยความสะดวกในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน โดยการลดหรือขจัดอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้าที่เกิดจากมาตรฐาน กฎระเบียบทางวิชาการ และการตรวจสอบรับรอง

นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมภาคการเกษตรสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อจัดทำกรอบนโยบายและแนวทางการเตรียมความพร้อม มีภารกิจวิเคราะห์ศักยภาพสินค้าเกษตรไทยในตลาดอาเซียนและตลาดโลก ตลอดจนศึกษาโอกาสของสินค้าเกษตรไทยในประชาคมอาเซียน พร้อมจัดตั้งคณะกรรมการ



สินค้าที่ระลึกอินโดนีเซีย



อาหารจานด่วนอินโดนีเซีย



เมืองใหญ่ทางใต้ของเวียดนาม



พื้นที่เกษตรของบาหลี

ดำเนินการปรับปรุงกฎหมายและพัฒนากฎหมายของกระทรวงเกษตรฯ

และดำเนินโครงการสำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมฯ ได้แก่ โครงการเมืองเกษตรสีเขียว โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน และการเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการค้าสู่ประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ ยังมีโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ สำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning) โครงการ

พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer และโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงาน

ทั้งนี้ได้ศึกษาโอกาสและผลกระทบของสินค้าเกษตรไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พบว่า ศักยภาพการแข่งขันของสินค้าเกษตรไทยในประชาคมอาเซียน ยังมีแนวโน้มที่ดี เนื่องจากสินค้าเกษตรไทยเป็นที่ยอมรับในด้านคุณภาพและมาตรฐาน โดยเฉพาะผลไม้และสินค้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์ ในขณะที่บางสินค้ามีการพัฒนาไปสู่การแข่งขันในระดับโลกแล้ว เช่น ไข่เนื้อและผลิตภัณฑ์ โดยกลุ่มสินค้าที่แข่งขันได้ แต่ต้องสร้างจุดเด่นและพัฒนาสินค้าเพื่อครองตลาดให้มากขึ้น ได้แก่ ข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง (มันเส้น) ไหมและยางพารา ส่วนกลุ่มสินค้าที่จะได้รับผลกระทบ ได้แก่ เมล็ดกาแฟ น้ำมันปาล์ม และมะพร้าว



สำหรับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อภาคการเกษตรของประเทศภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในเชิงบวกของไทยพบว่าโอกาสทางการค้าของสินค้าเกษตรมีมากขึ้น ตลาดจะใหญ่ขึ้น สินค้าเกษตรที่จำหน่ายในอาเซียนที่มีคุณภาพสูงสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดระดับบนและตลาดนอกภูมิภาคอาเซียนมากขึ้น มูลค่าการค้าตามแนวชายแดนเพิ่มสูงขึ้น มีแหล่งวัตถุดิบราคาถูกเข้าสู่อุตสาหกรรมเกษตร มีการใช้ทรัพยากรภายในประเทศอย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีในการผลิต

ขณะที่ผลกระทบเชิงลบก็มีเช่นกัน อาทิ ผลผลิตทางการเกษตรที่ไม่มีมาตรฐานหรือมาตรฐานต่ำกว่าจากประเทศสมาชิกอาเซียนจะหลั่งไหลเข้ามาสู่ประเทศไทย รวมทั้งสินค้าเกษตรจากอาเซียนที่มีคุณภาพดีกว่าและราคาถูกกว่าจะเข้ามาแข่งขันและแย่งตลาดสินค้าเกษตรทะลักเข้าสู่ประเทศไทยส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าเกษตรไทย

ซึ่งผู้ประกอบการภาคการผลิตทั้งทางด้านอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม รวมทั้งเกษตรกรของไทยที่มีขีดความสามารถในการผลิตต่ำจะไม่สามารถแข่งขันกับประเทศที่มีขีดความสามารถในการผลิตสูงกว่าได้เป็นต้น.

ทันสถานการณ์ |

ขอบบอบรมเกษตรกรแก้ภัยแล้ง 20 ล้าน

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง 2558/2559 ว่า นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กำชับให้มีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผ่านการฝึกอบรมอาชีพแก่เกษตรกร ซึ่งจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันที่ 27 พ.ย.นี้ เพื่อของบกลาง 20 ล้านบาท ขณะที่มาตรการให้ชุมชนคัดโครงการเอง งบ 1,000 ล้านบาท เข้า ครม.ในวันอังคารนี้

กรมส่งเสริมการเกษตรชี้ องค์ความรู้ด้านดินและปุ๋ยช่วยเกษตรกรไทยลดต้นทุนการผลิต

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้เล็งเห็นความสำคัญของงานดินและปุ๋ยซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตให้แก่พืชทั้งปริมาณและคุณภาพ และเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน กรมส่งเสริมการเกษตรได้ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต โดยใช้เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและปุ๋ยสั่งตัด ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนการผลิตจากการลดการใช้ปุ๋ยเคมีลง โดยการส่งเสริมการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แก่เกษตรกร เพื่อปรับปรุงโครงสร้างของดินและเสริมประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยเคมี เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ปุ๋ยมากเกินไปจนความจำเป็น ใช้ไม่ถูกต้องตามสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินและความต้องการของพืชส่งผลให้ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควร อีกทั้งทำให้เกิดต้นทุนการผลิตสูง ทั้งนี้ปี 2559 กรมฯได้อนุมัติให้ดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตอย่างต่อเนื่อง ผ่านศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 882 ศูนย์ ใน 77 จังหวัด เพื่อให้ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนที่จัดตั้งขึ้นมีความเข้มแข็ง และเป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้เกิดการขยายผลการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตออกไปสู่เกษตรกรให้กว้างขวาง ซึ่งดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ได้ประกาศให้ปี 2559 เป็นปีแห่งการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร ซึ่งจะต้องครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน คือ 1. ลดปัจจัยการผลิต โดยให้

ใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน ใช้ปุ๋ยเคมีเท่าที่จำเป็น โดยใช้แม่ปุ๋ย และให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพร่วมด้วย 2. เพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น 3. เน้นการบริหารจัดการด้วยระบบการเกษตรแปลงใหญ่ และ 4. วางแผนเพิ่มช่องทางการตลาด

นายโอฬาร พิทักษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้การดำเนินการโครงการการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้สามารถถ่ายทอดความรู้เรื่องดินและปุ๋ยสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่สู่เกษตรกร เพื่อยกระดับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรให้เป็น Smart Officer และเพื่อยกระดับศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนให้เป็น Smart Center กรมส่งเสริมการเกษตร โดยกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ได้จัดอบรมความรู้ด้านดินและปุ๋ยให้แก่เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบงานดินปุ๋ยจำนวน 120 คน ในระหว่างวันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรม เอบีน่าเฮาส์ กรุงเทพฯ หลักสูตรการฝึกอบรม ประกอบด้วย การบรรยาย วิชาการ การฝึกปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ดิน การแปลผล และให้คำแนะนำการใช้ปุ๋ย การศึกษาดูงานด้านดินปุ๋ยที่คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม และการจัดการความรู้ที่ได้รับเพื่อนำไปถ่ายทอดสู่กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากมูลนิธิพลังนิเวศและชุมชน กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และทางสำนักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย
นักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติได้ร่วมเสนอผลงานการจัดทำ
โปรแกรมปุ๋ยสั่งตัดในนาข้าวและปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์
ดินในมันสำปะหลัง และการผสมปุ๋ยใช้เองบน

Smart Phone ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต เพื่อใช้ในการ
ให้คำแนะนำการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินและ
ปุ๋ยสั่งตัดแก่เกษตรกรสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน
และเกษตรกรทั่วไป

ก.เกษตรต้นสินค้าวิสาหกิจชุมชน

ขยายช่องทางตลาดสู่การบินไทย

หลังจากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงคมนาคม ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การสนับสนุนสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์การเกษตร” ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สนับสนุนรับซื้อผลไม้ พืชผักสดของไทย รวมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้บริการผู้โดยสารของสายการบินไทย นั้น

โอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินการคัดเลือกผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนที่มีคุณภาพ เพื่อให้บริการบนสายการบินไทยใน 3 เดือนแรก จะประเมินความพึงพอใจผู้โดยสารของสายการบินไทย หลังจากนั้นจะพิจารณาการจัดซื้อเป็นระยะต่อไป ทั้งนี้ สินค้าวิสาหกิจชุมชนที่มีความพร้อมเพื่อนำไปบริการแก่ผู้โดยสารของสายการบินไทย ได้แก่ 1.ผลิตภัณฑ์ทองม้วนรสกาแฟ และรสมังคุด จากวิสาหกิจชุมชนแก้วเจ้าจอม ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 2.ผลิตภัณฑ์กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ จากวิสาหกิจชุมชนบ้านกุ่มพัฒนา ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี

“ทั้งสองผลิตภัณฑ์ เป็นสินค้าที่มีความโดดเด่นในเรื่องของรสชาติ มีการนำวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เน้นกระบวนการผลิตที่สะอาดปลอดภัยต่อผู้บริโภค มีการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอน เพื่อให้ปลอดภัยแก่ผู้บริโภคอย่างแน่นอน และยังเป็นสินค้าที่ผลิตได้ตามมาตรฐานการรับรอง GAP มาตรฐานสินค้า Q รวมทั้งการบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานคุณภาพ และถูกสุขลักษณะ โดยได้รับการรับรอง GMP อีกด้วย”

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรยังกล่าวด้วยว่า จากความร่วมมือดังกล่าว ถือเป็นก้าวแผ่แพร่ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรของชุมชนเกษตรไปสู่ผู้บริโภคทั่วโลก รวมทั้งจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายผลผลิตที่ได้มาตรฐานเกิดความมั่นใจว่าผู้บริโภคจะได้รับผลผลิตทางการเกษตร ที่มีประโยชน์และปลอดภัยมาให้บริการและยังสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้โดยสารของสายการบินไทย ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร จะเป็นหน่วยงานในการผลักดันสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์การเกษตรจากสถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ให้เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติไปทั่วโลกต่อไป

แล้งหนักอุทกภัยขลุบน้ำข้ามจังหวัด

● ชัยนาทชานาแห่สมัครรับจ้าง

นายอุทิศ อรุณศิริ นายก อบต.ดอนขวาง อ.เมือง จ.อุทัยธานี ร่วมกับโครงการชลประทานจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยชาวบ้านหมู่ 7 ต.ดอนขวาง ระดมกำลังตั้งเครื่องสูบน้ำกว่า 30 เครื่อง เร่งสูบน้ำจากเขื่อนวังรอ ซึ่งเป็นเขื่อนกักเก็บน้ำที่ใช้ช่วยการเกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ และ อ.เมือง จ.อุทัยธานี ซึ่งมีระยะห่างจาก ต.ดอนขวาง รวมกว่า 10 กิโลเมตร เพื่อส่งไปยังคลองส่งน้ำในพื้นที่ ต.ดอนขวาง ที่กำลังขาดแคลนน้ำอย่างหนัก โดยเฉพาะน้ำใช้ทำระบบประปาเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค รวมไปถึงชาวรวมกว่า 1,500 ไร่ กำลังยืนต้นตายทั้งหมด จึงจำเป็นต้องทำการดึงน้ำข้าม 1 จังหวัด 1 ตำบล เพื่อช่วยเหลือเยียวยาภัยแล้งรุนแรงให้กับชาวบ้าน

ที่สำนักงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท ชานาจาก 6 อำเภอ 3 จังหวัด ประกอบด้วย อ.พยุหะคีรี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์, อ.เมือง อ.สรรพยา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท และ อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี จำนวนกว่า 500 คน เดินทางมารายงานตัวเพื่อจับสลากคัดเลือกเข้าทำงานในตำแหน่งลูกจ้างรายวัน ซึ่งทางโครงการเปิดรับจำนวน 200 อัตรา ตามมาตรการช่วย

เหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งตามนโยบายของรัฐบาล

นายสุชาติ เจริญศรี ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ กล่าวว่า การจ้างงานในรอบนี้มีระยะเวลา 30 วัน คือเริ่มตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคมนี้ ซึ่งสามารถจ้างงานได้ในอัตรา 6,000 บาทต่อเดือน ตามโครงการเก็บวัชพืชในคลองส่งน้ำ ในพื้นที่รับผิดชอบของโครงการในพื้นที่ 6 อำเภอ มีคลองส่งน้ำยาวทั้งสิ้น 500 กม. ซึ่งชานาจะได้พื้นที่รับผิดชอบการทำงานคนละ 2.5 กม. ส่วนผู้ที่จับสลากไม่ได้ ทางโครงการจะส่งบัญชีรายชื่อให้หน่วยงานอื่นๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำไปใช้เรียกตัวในการจ้างงานในโครงการอื่นๆ ต่อไป

นายแทนไทร์ พลหาญ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ กล่าวว่า ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ได้ออกปฏิบัติการทำฝนหลวงช่วยเหลือเติมปริมาณน้ำในพื้นที่ จ.เพชรบุรี และ จ.ราชบุรี โดยจะเน้นทำฝนเฉพาะบริเวณอ่างเก็บน้ำแควเทือกเขาตะนาวศรี จะทำให้เกิดฝนตกตามแนวหน้าสันเขา เพื่อให้หน้าไหลลงไปที่อ่างเก็บน้ำในพื้นที่ได้